

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ภาพข่าว: รับรางวัล
๒. เร่งวางผังเมืองเขตศก.สะเดา สศก.หนุน ๖ สหกรณ์แปรรูปยาง
๓. รบ.เดินหน้าแจกตำบลละล้าน ดันโครงการสร้างรายได้ ๕๔๑ อำเภอทั่วประเทศ.
๔. เกษตรสร้างศรีทธาสหกรณ์ งด ๔ มาตรการใหญ่ล้อมคอก
๕. เล็งตั้งทูตเกษตรเพิ่มอีก
๖. เรียกทูตเกษตรรับนโยบาย
๗. เกาะข่าวเกษตร
๘. อีก ๔ พันล.ดันราคายาง
๙. ปล่อยสินเชื่อชะลอเก็บเกี่ยวมัน
๑๐. เตือนเมล็ดพันธุ์เก่าเก็บ
๑๑. บูรณาการงานกระทรวงเกษตรฯ
๑๒. ตรวจเยี่ยมตลาดนัดชุมชน
๑๓. เงินปักหมุดตรง.แปรรูปยางบึงกาฬ
อบจ.หนุนผลิตหมอน-ยางรถป้อนตลาดราชการ

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า
มติชน
แนวหน้า
ประชาชาติธุรกิจ
ข่าวสด
โพสต์ทูเดย์
เดลินิวส์
ข่าวสด
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
มติชน
ประชาชาติธุรกิจ



รับรางวัล : นายเดอศักดิ์ วิวัตรกุลไพบุตย์ เชาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
เข้ารับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘ จาก นายสกล มงคลธรรมากุล นายกสมาคมนิสิต
เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อเร็วๆ นี้

เร่งวางผังเมืองเขตศก.'สะเดา' ศก.หนูน6สหกรณ์แปรรูปยาง

นายธนิศร กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เขต 9 จ.สงขลา กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ให้ความเห็นชอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 พื้นที่ชายแดนเป้าหมาย จ.สงขลา สนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4 ตำบล อ.สะเดา คือ ต.สำนักขาม สำนักแก้ว ปาดังเบซาร์ และ ต.สะเดา เนื้อที่ประมาณ 345 ไร่ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์ที่มีความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการการผลิตผลทางการเกษตรบริเวณชายแดนรวบรวมน้ำยางพารา 2 แสนตัน จากสหกรณ์

เครือข่าย 6 แห่ง นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ภายในประเทศ

นายจรศักดิ์ เจริญโสภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเสนอให้นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลจ.) เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม เนื่องจากมีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันที โดยเปิดลงทุนอุตสาหกรรมหนัก สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปคือสิทธิประโยชน์ที่ดิน 4 ตำบลตามสิทธิพิเศษลงทุนอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษน้อย และที่ดิน 1,000 ไร่ ที่ศาลฎีกามีคำพิพากษายึดจากผู้ต้องหาคดียาเสพติด เตรียมยกเป็นที่ดินของหน่วยงานรัฐ

รบ.เดินหน้าแจกตำบลดละล้าน

ดันโครงการสร้างรายได้541อำเภอทั่วประเทศ.

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 มกราคม อนุมัติโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยมีการตั้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนโครงการ โดยในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ จะมีการประชุมเกษตรกรตำบล เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินการโครงการฯ เช่น ต้องเป็นโครงการที่มุ่งให้เกิดการจ้างแรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 รวมทั้งให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็น



โอพาร์ พิทักษ์

สถาบันการศึกษาในพื้นที่อีกด้วย

นายโอพาร์ พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า

ผู้ให้คำแนะนำแก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกด.) ด้านระเบียบวิธีการบริหารจัดการเงิน และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นฝ่ายประเมินผลโครงการร่วมกับ

โครงการนี้จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถนำเงินที่ได้รับมาแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งโครงการที่เสนอมายจะต้องเป็นโครงการที่เอื้อประโยชน์แก่ชุมชนในด้านการเกษตร 4 ลักษณะ คือ 1.การจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชน 2.การผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตเกษตรเพื่อสร้างรายได้ในฤดูแล้ง 3.การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 4.การจัดการเพื่อลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร ซึ่งต้องสอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่

“เนื่องจากวงจรรอบโครงการค่อนข้างกว้าง มีความหลากหลาย และให้ชุมชน

เกษตรกรเป็นผู้บริหารจัดการโครงการด้วยตัวเอง จึงต้องใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควร ส่วนการอนุมัติโครงการ มีรอบการพิจารณาอนุมัติ ตำบลละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยจะทยอยพิจารณาโครงการฯ ที่ยื่นเสนอก่อนตามลำดับ ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาอนุมัติโครงการประมาณ 2 สัปดาห์-1 เดือน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโครงการ เมื่อผ่านการอนุมัติแล้ว จะมีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบว่าเงินถึงมือเกษตรกรจริงๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จะเป็นเงินหมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจจากการจ้างแรงงานในพื้นที่ทันที ซึ่งครอบคลุมเกษตรกรกว่า 3 ล้านราย ใน 30,000 ครัวเรือน และไม่เป็นโครงการที่ซ้ำซ้อน หรือได้รับการสนับสนุนอยู่แล้ว” นายโอพาร์ กล่าว

'เกษตร'สร้างศรัทธาสหกรณ์ จับ 4 มาตรการใหญ่ล้อมคอก

กระทรวงเกษตรฯจัดโครงการสร้างความ
เชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสหกรณ์
ตลอด 4 มาตรการคุมเข้ม หลังสหกรณ์
ออมทรัพย์ครุภาควิสาหกิจ และสหกรณ์
เครดิตยูเนียนคลองจั่น ทำความเสียหาย
ต่อสมาชิกหลายหมื่นล้าน "ปีติพงศ์" ชี้
ควรยกระดับสหกรณ์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
แต่ไม่ถึงขั้นเป็นแบงก์

จากกรณีที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำเงินไปลงทุน
ในแชร์ลอตเตอรี่จำนวนมาก หรือกรณี
สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด
บริหารงานผิดพลาดนำมาซึ่งความ
เสียหายหลายหมื่นล้านบาท นอกจากจะส่ง



ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ผลกระทบความเสียหายต่อสมาชิกสหกรณ์จำนวนมากแล้ว ยังส่งผลต่อความศรัทธาและความเชื่อมั่นของประชาชนทั่วไปที่มีต่อระบบสหกรณ์อีกด้วย ล่าสุดกรมส่งเสริมสหกรณ์และตรวจบัญชีสหกรณ์จึงจัดโครงการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสหกรณ์ขึ้น โดยจัดอบรมผู้บริหารสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งสิ้น 8,161 สหกรณ์ทั่วประเทศขึ้น ณ โรงแรมราม่า การ์เด้นส์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ล่าสุดกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาสหกรณ์อย่างยั่งยืน แบ่งออกเป็น 4 มาตรการ คือ 1.มาตรการป้องกัน แบ่งเป็นมาตรการระยะสั้น จะเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลสหกรณ์ โดยนายทะเบียนสหกรณ์เป็นผู้ออกมาตรการ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบและแก้ไขกฎหมาย ส่วนมาตรการระยะยาวจะเน้นเรื่องของการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลในสหกรณ์ สร้างความตระหนักรู้ในหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกฝ่ายในสหกรณ์ และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการกำกับดูแล

2.มาตรการเฝ้าระวัง ดำเนินการกำกับและติดตามต่อเนื่องในสหกรณ์ที่มีการดำเนินธุรกิจไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์สหกรณ์ หรือมีสัญญาณบ่งชี้ว่าอาจจะเกิดข้อผิดพลาด เช่น สหกรณ์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบคำแนะนำ ไม่มีระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะต้องแจ้งเตือนให้สหกรณ์ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องทันทันที และหากสหกรณ์ไม่ดำเนินการแก้ไขจะใช้มาตรการทางกฎหมายสั่งให้สหกรณ์ดำเนินการ

3.มาตรการแก้ไขปัญหา จะมีการกำกับดูแลสหกรณ์ที่มีปัญหาข้อบกพร่อง นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานระดับจังหวัด เพื่อหาแนวทางแก้ไขทั้งสหกรณ์ที่เกิดปัญหาแล้ว และสหกรณ์ที่กำลังจะเกิดปัญหา โดยให้นายทะเบียนสหกรณ์ใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการแก้ไข ปัญหา พร้อมทั้งเร่งรัดหาผู้รับผิดชอบที่ทำให้สหกรณ์เกิดความเสียหาย

4.มาตรการสนับสนุน เพื่อส่งเสริม

การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ เพื่อให้เกิดหลักประกันที่มั่นคง และให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องในกรณีอาจเกิดวิกฤตการเงิน สหกรณ์สามารถใช้เงินกองทุนนี้ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ทันทันที ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้กับสมาชิกผู้ฝากเงิน

มีการจัดระดับความเสี่ยงของสหกรณ์ โดยทั้งสองกรมจะร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประเมินภาพรวมความเสี่ยงด้านการเงิน การบริหารของสหกรณ์และจัดระดับความเสี่ยงสหกรณ์แต่ละแห่งที่นำเงินไปลงทุนประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้พิจารณาอย่างรอบคอบในการทำธุรกรรมกับสหกรณ์ ก่อนนำเงินมาฝาก และการให้สหกรณ์เข้าระบบเครดิตบูโรเพื่อจะได้ทราบข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์ว่ามีวินัยชำระหนี้หรือไม่ ซึ่งจะทำให้การบริหารสินเชื่อของสหกรณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่จะขอความร่วมมือกับ ธปท. และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เพื่อพิจารณากำหนดกฎเกณฑ์และกติกาในการกำกับดูแลสหกรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันการเงินอีกประเภทหนึ่งในการดำเนินธุรกิจการเงินให้ถูกต้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

"สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ที่มีอยู่ 3,000 กว่าแห่ง มีเงินที่ต้องบริหารกว่า 1.6 ล้านล้านบาท ต้องเน้นธรรมาภิบาลให้มาก สหกรณ์ควรยกระดับไปอีกระดับหนึ่ง แต่ไม่ถึงกับเป็นแบงก์ มิเช่นนั้นจะขัดกับหลักการสหกรณ์สิ้นเชิง ควรอยู่กลาง ๆ แต่จะทำอย่างไรให้เกิดความคล่องตัว การบริหารความเสี่ยงรับกระแส бирรอดทางการเงินที่ผันผวน มีหลักป้องกันเฝ้าระวังและมีธรรมาภิบาล" นายปิติพงศ์กล่าว

อนึ่ง จนถึงปัจจุบันมีจำนวนสหกรณ์ 8,161 แห่ง สมาชิก 11.27 ล้านครอบครัว ปริมาณธุรกิจรวม 2.25 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.48 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี)

เล็งตั้งทูตเกษตรเพิ่มอีก ๘

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีและสหกรณ์ กล่าวว่ามีแนวคิดจะเปิดสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ เพิ่มอีก 4 แห่ง คือสำนักงานประจำกรุงโซล เกาหลีใต้, กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย, เมืองคูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) และเมืองเจนไน ประเทศอินเดีย เพื่อแต่งตั้งทูตเกษตรไปประจำสำนักงานฯ ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก และร่วมเปิดตลาดสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกของไทย จากปัจจุบันมีสำนักงานที่ปรึกษาฯ ทั่วโลกแล้ว 8 แห่งเนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ มองว่าทั้ง 4 ตลาดเป็นเป้าหมายการส่งออกของสินค้าเกษตรไทย ที่การเติบโตทางเศรษฐกิจยังคึกคัก การบริโภคสินค้าเกษตรมีโอกาสเติบโตได้สูง

เรียกทูตเกษตรรับนโยบาย BII

นายพิตพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์
เปิดเผยว่า วันที่ 23-27 ก.พ.นี้ จะเรียกทูตเกษตรจาก
8 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ เช่น
กรุงบรัสเซลส์ เบลเยียม จีน ญี่ปุ่น สหรัฐ สหภาพยุโรป
(อียู) และออสเตรเลีย เข้ารับมอบนโยบาย พร้อมทั้งรายงาน
สถานการณ์ด้านการเกษตรในแต่ละประเทศว่ามีปัญหาหรือ
อุปสรรคอย่างไรบ้าง และวางแผนทำงานเชิงรุก โดยเฉพาะ
การแก้ปัญหาการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี และกระทรวง
มีแผนจะเปิดสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรฯ อีก 4 แห่งใน
ปีนี้ คือ กรุงโซล เกาหลีใต้ กรุงมอสโก รัสเซีย เมืองคูไบ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) และเมืองเซินไน อินเดีย



ครู **ข่าวเกษตร**

๒๒ **ครูข่าวเกษตรประจำฉบับวันจันทร์** ...**นายดำรง เจริญกุล** ผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘...**นาย สงขลา** เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตร
สงกรานต์ ภัคดีสิง รองอธิบดีกรมส่งเสริม เกษตรที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรม
การเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ไตรสาริราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ
โครงการพัฒนาเกษตรกรปรวดเบื่อง ณ ห้อง โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 4 ให้ประชาชนจังหวัดสงขลา ณ ศาลาอเนก
ห้อง 4 เมื่อวันก่อน...**นายเสนอ ชูจันทร์** ประสงค์โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม ต.พะคง
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา...**นางสาวอุมาพร**
กรประชุมคณะกรรมาธิการดำเนินงานโครงการ เจริญราช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ การ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ จัดอบรม
ราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม สอนแนะการจัดทำบัญชี ให้แก่นักเรียนโรงเรียน
บรมราชกุมารี กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ วัดหนองกระบอก ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ
๑/๒๕๕๘ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามกิจกรรมของกรมส่งเสริม รอบ ๘๗ พรรษา ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ “คืนกล้ารัก
เสริมสหกรณ์ และกำหนดแนวทางการดำเนิน บัญชี ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน” ณ
งานตามกรอบการดำเนินงานของแผนแม่บท โรงเรียนวัดหนองกระบอก หมู่ที่ ๔ ต.หนอง
ความแผนแม่บทระยะ ๕ ปี ณ ห้องประชุมกรม ละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง...**“กิด ทางไทย”**
ส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กทม. เมื่อวันก่อน

อีก 4 พันล. ดันราคายาง

นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า มาตรการที่จะใช้วงเงินในโครงการกองทุนมูลค่าเพิ่มกันชนรักษาเสถียรภาพราคา ยาง (บัพเฟอร์ฟันด์) เพื่อรับชื้อน้ำยางสดโดยตรงจากชาวสวนยางที่ ราคา 42 บาท/ก.ก. ซึ่งสูงกว่าราคาที่เอกชนรับซื้ออยู่ขณะนี้ จะนำ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 10 ก.พ.นี้ รวมถึงการขอเบิก งบประมาณรอบที่สองของบัพเฟอร์ฟันด์ จำนวน 4,000 ล้านบาท

“การรับชื้อน้ำยางสดจะดำเนินการเพียงระยะสั้นในช่วงก่อนเปิด กริดฤดูกาลนี้ หลังจากเปิดกริดแล้วจะมีมาตรการอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกร โดยองค์การสวนยาง (อศย.) เมื่อรับชื้อแล้วจะจัดจ้างโรงงาน เอกชนเพื่อแปรรูปเก็บในสต็อกยาง”

ส่วนการเจรจาชื้อขายยางแบบรัฐต่อรัฐกับประเทศรัสเซีย นั้น ทางการรัสเซียยังต้องการชื้อยางพารา 80,000 ตัน โดยยังไม่ระบุชนิด ของยาง โดยรัสเซียต้องการจำหน่ายยุทธภัณฑ์ทางทหารให้ไทย ซึ่ง จะไม่ใช่ลักษณะการแลกเปลี่ยนโดยตรง แต่เป็นสัญญาชื้อขายแยกกัน

ค่านายประสิทธิ์ หิมิตเสน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) กล่าวว่า สกย.มีจุดรับชื้อน้ำ ยางสดกว่า 200 จุด และคาดการณ์ว่าในเดือนก.พ.-มี.ค. จะมีน้ำยาง สดออกประมาณ 60,000 ตัน อศย.มีศักยภาพรับน้ำยางสดเพื่อแปรรูป เองได้ 300-400 ตัน/วัน ขณะที่การรับชื้อของเราเฉลี่ย 1,000 ตัน/วัน ดังนั้นส่วนเกินที่เหลือหากจะนำไปแปรรูป อศย.จะต้องจัดจ้างโรงงาน เอกชนเตรียมไว้ เพราะน้ำยางสดไม่สามารถเก็บได้นาน

ปล่อยสินเชื่อชะลอการเก็บเกี่ยวมัน
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายไกรสร กองฉลาด รอง ผวจ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดมหาสารคาม แจ้งว่า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จัดโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อ ชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ปี 57/58 โดย

ดำเนินการในทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้ เกษตรกรสามารถชะลอการเก็บเกี่ยวมัน สำปะหลังไว้ขายในช่วงเวลาที่ราคาผลผลิต มันสำปะหลังสูงขึ้น และมีเงินหมุนเวียนใช้ จ่ายระหว่างรอการเก็บเกี่ยว โดยมีวงเงินกู้ ความโครงการ 25,000 ล้านบาท และมีเป้า หมายช่วยเหลือผู้ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 500,000 ครัวเรือน ระยะเวลาการให้กู้ เริ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 57 และสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. นี้ ผู้สนใจสามารถยื่นความประสงค์ ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเอง ระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 57 แต่ไม่เกินวันที่ 30 ก.ย. 58 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดมหาสารคาม โทร.0-4371-1072 หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด.

●บูรณาการงานกระทรวงเกษตรฯ ๘

ฉะเชิงเทรา - พล.ต.อินทร์ดนัย ยอดบางเตย ที่ปรึกษา รมว.เกษตร และสหกรณ์ เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาเรื่อง "การบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่" ที่ห้องประชุมไฮคอนันต์ มรท.ราชนครินทร์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา มีนายอนุภูมิตั้งคณานุรักษ์ ผวจ.ฉะเชิงเทรา หน่วยงานในสังกัดพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก และ จ.สมุทรปราการ ร่วมสัมมนา

●ตรวจเยี่ยมตลาดนัดชุมชน ๗

พิษณุโลก - น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เขต 17 และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
ผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตรและตลาดนัดชุมชน จ.พิษณุโลก
หน้าว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก ตามโครงการความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เดือนเมล็ดพันธุ์เก่าเก็บ ๖

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรม
วิชาการเกษตรกล่าวว่า ปัจจุบันเกษตรกร
ในประเทศมีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์
คุณภาพเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจและการค้า
เมล็ดพันธุ์มีการแข่งขันสูง อย่างไรก็ตาม
ขณะนี้มีโอกาสที่เมล็ดพันธุ์เก่าเก็บและ
เสื่อมคุณภาพตกค้างอยู่ในท้องตลาดจำนวนมาก หากเกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุ์เสื่อม
คุณภาพไปปลูกอาจมีเปอร์เซ็นต์งอกต่ำกว่า
มาตรฐานที่กำหนด จึงเป็นสิ่งที่ระวังใน
การเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ไปใช้ เบื้องต้นควร
เช็คสภาพร้านค้าที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ว่า
จัดเก็บและจัดวางสินค้าดีหรือไม่ โดยร้าน
ต้องสะอาด บรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพดี
มีฉลากระบุชัดเจน ไม่ซื้อเมล็ดพันธุ์ที่แบ่ง
ขาย โดยไม่ซื้อเมล็ดพันธุ์ ที่ผลิตมาแล้ว
เกิน 1 ปี

จีนปักหมุดตรงแปรรูปยางบึงกาฬ

13

อบจ.หนุนผลิตหมอน-ยางรถป้อนตลาดราชการ

จีนพร้อมปักหมุดบึงกาฬตั้งโรงงานแปรรูปยาง "อบจ.บึงกาฬ" ปึงโอเดียหนุนแปรรูปเป็นหมอนยางพารา สนามกีฬาผลิตยางรถยนต์ป้อนหน่วยงานราชการทั่วประเทศ

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานจากจังหวัดบึงกาฬมีพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุดของภาคอีสานกว่า 1 ล้านไร่ ซึ่งดึงดูดให้นักลงทุนเข้าไปตั้งโรงงานแปรรูป โดยขณะนี้ไม่มีโรงงานรับซื้อยางพาราขนาดใหญ่จากภาคใต้เข้ามาเปิดสาขา 4 ราย ได้แก่ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด ในเครือสคริตริง บริษัท ไทยอ้อยยางพารา จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทไทยอิสเทิร์น และล่าสุดกลุ่มทุนจากประเทศจีนก็พร้อมที่จะตั้งโรงงานแปรรูปยางเพิ่มอีก 1 ราย

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าทุกฝ่ายต้องช่วยเหลือกัน เพื่อผลักดันให้ภาคอีสานเป็นอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศ และเป็นศูนย์กลางยางพาราของอาเซียน ซึ่งจะต้องเตรียมพร้อมให้ชาวสวนยางและองค์กรเกษตรมีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการยางพาราให้มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ



เครื่องกรีดยาง - นวัตกรรมใหม่เครื่องกรีดยางพารา โดยบริษัทเอกชนจากประเทศจีนนำมาเปิดตัวเป็นครั้งแรกที่เมืองไทยในงานยางพาราบึงกาฬ ราคาเริ่มต้นประมาณ 4 พันบาทต่อเครื่อง สามารถลดต้นทุนด้านแรงงานได้ 40%

นายพินิจ จารุสมบัติ นายกสมาคม วัฒนธรรมไทย-จีน เปิดเผยว่า ขณะนี้นักลงทุนจีนเตรียมตั้งโรงงานแปรรูปยางพาราใน จ.บึงกาฬแล้ว โดยบริษัท จงเซ่อ จำกัด ในเครือรับเบอร์วัลเลย์กรุ๊ป กำลังจะสร้างสำนักงาน นอกจากนี้ นักลงทุนจากอินเดียก็มีความสนใจลงทุนในไทยเช่นกัน ซึ่งใน

อนาคต จ.บึงกาฬ จะต้องพัฒนาไปสู่การแปรรูปขั้นปลายน้ำ

ด้านนายจาง เหยียน ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท รับเบอร์ วัลเลย์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า จังหวัดบึงกาฬเป็นศูนย์กลางการปลูกยางที่มีศักยภาพสูง ในปีนี้บริษัทได้นำเทคโนโลยีเครื่องกรีดยาง

อีตโนมิตีมาเปิดตัวเป็นที่แรกในประเทศไทย และจะขยายไปทั่วโลก นอกจากนี้ในอนาคต จะนำเทคโนโลยีของจีนมาเผยแพร่และ แลกเปลี่ยน เพื่อช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรม อย่างต่อไป

นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองดีการบริหาร ส่วนจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า ได้เตรียม ขอลเข้าหารือกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม เกี่ยวกับการแก้ปัญหา ราคาขางพาราตกต่ำ โดยเฉพาะการผลักดัน ให้มีการแปรรูปอย่างจริงจัง เช่น การนำมา ผลมทำถนนยางพารา สนามกีฬา และ การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่ม เช่น หมอนยางพารา หรือให้ รัฐบาลจ้างผลิตยางรถยนต์ให้หน่วยงาน ราชการ ซึ่งจะช่วยระบายยางในประเทศ ได้จำนวนมาก

"หากปีนี้ขายยาง 3 ล้านตัน ได้เงิน 240,000 ล้านบาท แต่ถ้าขายยางแปรรูป 1 ล้านตัน จะได้เงินเกือบ 4 แสนล้านบาท โดยเฉพาะหมอนจากยางพารา หมอน 1 ใบใช้ยางเฉลี่ย 3 กิโลเศษ ในห้างสรรพ สินค้าขายใบละ 900 บาท หากเกษตรกร แปรรูปขายใบละประมาณ 300 บาท ก็เท่ากับได้ยางกิโลกรัมละ 100 บาท" นายนิพนธ์กล่าว